

การดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	กระจายอำนาจด้าน	บูรณาการร่วมกับ	ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาตำบล	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กรมส่งเสริมการปกครอง	แผนพัฒนาตำบล	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาอย่างสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒	๑.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เรือจำกลาง พระนครศรีอยุธยา	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สร้างศักยภาพให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาเสพติดในตำบลบ้านร่อม
	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
	๓.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กศน.อำเภอท่าเรือ	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตัวเอง
	๔.โครงการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เกษตรกรมีความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีประกอบอาชีพ
๓	โครงการจัดตั้งจุดตรวจรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ	ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	กรมส่งเสริมการปกครอง	แผนพัฒนาตำบล	เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาขายที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ รวมทั้งมาติดต่อเรื่องการทำเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ขอซื้อพันธุ์พืช ได้อย่างสะดวก เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	กระจายอำนาจด้าน	บูรณาการร่วมกับ	ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาตำบล	ผลการดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดในพื้นที่ โรงเรียนปทุมศึกษาในพื้นที่	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ลดภาวะโลกร้อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตำบล
๖	โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดในพื้นที่ โรงเรียนปทุมศึกษาในพื้นที่	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่

ลงชื่อ

มช

(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้อม